
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการ
ปรับรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นมากย่ิงขึ้น 
รวมไปถงึการใช้ภาษาองักฤษทีจ่ะเข้ามามบีทบาท
มากขึ้นด้วย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

“เพราะนอกจากภาษาจีนที่นักศึกษาจะต้อง
เรยีนรูแ้ล้ว ภาษาองักฤษกถ็อืว่าเป็นอกีหนึง่ภาษา
ที่จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญเมื่อเข้าสู่อาเซียน 
นกัศกึษาจะสามารถใช้ในการประกอบอาชพีได้ทัง้
ในและต่างประเทศได้ด”ี อาจารย์พมิลรตัน์ กล่าว

อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ด้านการ
เรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ เน้นการด้าน
วิชาการควบคู่กับการปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กัน 
นักศึกษาทุกคนจะได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนใน
สาธารณรฐัประชาชนจนี ๑ ปี จ�านวน ๑,๐๐๐ ชัว่โมง 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีในประเทศไทย

“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ปี ๖๐ ประเภทเรียนดี ตั้งแต่วันนี้  
ไปจนถึงต้นปีหน้า มีการปรับหลักสูตรใหม่รองรับ
เออีซี เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร เคร่ืองมือการ
แพทย์อย่างมืออาชีพ 

แพทย์จีนฯ รับนักศึกษาเรียนดี
พร้อมปรบัหลกัสตูรใหม่ รบัเออซีี

สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
“ปรุงอาหารราคาประหยดั”

อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รักษาราชการ
แทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าว
ว่า วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว  
ในประเภทเรียนดี ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ไปจนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ เปิดรับโควตาเรียนดี จ�านวน ๒๐ คน  
โดยมเีกรดเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า ๓.๐๐ และยังเปิด
รับนักศึกษาในระบบรับตรง ๓๐ คน และระบบ
กลาง Admission จ�านวน ๒๐ คน สนใจสามารถ
สมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ของมหาวทิยาลยั www.chandra.ac.th หรอืโทร.  
๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๕๑๕๖

อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าวต่อว่า วิทยาลัยการ
แพทย์ทางเลือก ได้มีการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อ
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 ในโลกของออนไลน์ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ต เรามักจะได้ยินค�าว่า “เน็ตไอดอล” กันบ่อยครั้ง และด้วยความเป็นเน็ตไอ
ดอลท่ีมชีือ่เสียง ผูค้นตดิตามมากมาย พวกเขาเหล่าน้ีหาจดุโดดเด่นในตวัเองมาเสนอในโลกออนไลน์ เพือ่ขอให้ได้ยอดไลค์ ยอดคนติดตามมาก ๆ  
ไว้ก่อน แม้จะต้องแสดงตัวตนในทางที่ไม่เหมาะสมก็ตาม เรื่องนี้ชาวจันทรเกษมมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง มาฟังกันค่ะ.

ค่านิยม กับ เน็ตไอดอล

นางสาวสธุาทพิย์ อุปการแก้ว (ปอ)
นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ สาขาวชิาการบัญช ีคณะวทิยาการจดัการ
 ไม่เหน็ด้วยกับเนต็ไอดอลทีเ่ป็นแบบอย่างทีไ่ม่ด ีแก้ผ้าโชว์เรอืนร่างให้คนอืน่เข้ามาดู
ฟร ีๆ  รวมถึงพดูจาหยาบคาย แสดงความรนุแรง อดัคลปิแล้วลงในเฟซบุค๊ให้มีคนสนใจ 
เพือ่เพิม่ยอดไลค์ ยอดววิ ไม่เข้าใจเจตนาว่าท�าไปเพือ่อะไร เหน็แล้วรูส้กึอายแทน ถ้าเดก็
หรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปดูก็จะเอาไปเป็นแบบอย่าง เป็นการกระท�าที่ 
ไม่สมควรอย่างยิ่ง   

นายไตยรงค์ เดชสุภา (กอล์ฟ) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ส่วนตัวก็เคยเข้าไปดู เพราะมีผู้หญิงมาโชว์เรือนร่างให้ดู เป็นเรื่องธรรมดาที่ใคร ๆ ก็คงเข้าไปดู แต่มอง
เป็นเร่ืองไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน เป็นห่วงเด็กที่จะเข้าไปดูแล้วจะน�ามาเรียนแบบ  
เนต็ไอดอลแบบโชว์ความสามารถก็มเียอะ อย่างเช่น เล่นดนตร ีร้องเพลง จงึอยากให้ผูช้มเข้าไปตดิตามเนต็ไอดอล
ที่โชว์ความสามารถ มากกว่าโชว์เรือนร่างเรื่องไร้สาระเอามาก ๆ  ครับ

แต่ละคนมีความแตกต่างในความคิด 
บุคลิก มีสไตล์เป็นของตนเอง เช่นเดียวกับ
หนังสือที่มีหลายแนวไม่เหมือนกัน เช่นเดียว
กับหนังสือก็มีหลากหลายแนวไม่เหมือนกัน มี
ทั้งสร้างความรู้ ความบันเทิง ความสุข และ
ความตื่นเต้นไปพร้อม ๆ  กัน 

 เช่นเดียวกับ “ฟลุ๊ค” นายเอกราช คณุโน 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี คณะ
วทิยาการจดัการ ต�าแหน่งรองชนะเลศิอนัดบัที่ 
๑ ในการประกวดเดือนของคณะ มีสไตล์การ
อ่านที่แตกต่างจากบุคลิกของเขาเลยทีเดียว 

เพราะฟลุ๊คดูเป็นหนุ่มมาดเซอร์ แต่หนังสือที่
ฟลุค๊ชอบกลบัเป็นหนงัสอืแนววชิาการ เน้นให้
ความรูเ้ป็นส่วนใหญ่ นัน่ก็คอื “หนงัสือการบญัช”ี 

	“ปกติฟลุ ๊คชอบอ่านหนังสือหลายแนว
ครับ	ทั้งวิชาการ	การ์ตูน	หรือเรื่องสั้น	แต่แนว
วชิาการเป็นแนวทีผ่มชอบอ่านมากทีส่ดุ	เพราะ
สาขาวิชาที่ฟลุ๊คเรียนต้องเน้นการอ่าน	การจ�า	
และการท�าความเข้าใจเป็นส�าคัญ	

ฟลุ๊คได้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีมากขึ้น
จากหนงัสอืเล่มนี	้ซึง่ได้รวบรวมความรูไ้ว้เกือบ
หมด	ยังมีเนื้อหาด้านการเงินการบัญชี	การ
ท�าวิจัยทางสถิติ	การวิเคราะห์งบการเงินและ
การบญัช	ีข้อก�าหนดทางกฎหมาย	บญัชีช้ันสงู	
และภาษี	เล่มนี้เป็นเล่มแรกของวิชาบัญชีที่
อ่านแล้วฟลุ๊ครู้สึกว่าสนุก	และมีความเข้าใจ
เพิม่มากขึน้”	ฟลุค๊ พูดแนะน�าหนงัสอืเล่มโปรด

 “หลายคนอาจคิดว่าหนังสือแนววิชาการ
อ่านแล้วน่าเบือ่	ง่วง	และเข้าใจยาก	แต่ความจรงิ
แล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย	เพราะบัญชีเป็น
เร่ืองท่ีเราน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
ดเีลยทเีดยีว	อย่างเช่น	การท�ารายรบั-รายจ่าย	 
การเก็บออมก็เป ็นส่วนหนึ่งในเรื่องบัญช	ี
ส�าหรบัตวัผม	ผมได้อะไรจากการอ่านเยอะมาก	
ท�าให้ผมมีสมาธิมากขึ้นจดจ่ออยู่กับเนื้อหาใน
แต่ละบท	แถมยังเป็นคนที่มีระบบระเบียบใน
ชวีติมากข้ึนอีกด้วยครบั” ฟลุค๊ พดูถงึประโยชน์
ที่ได้รับ

	“เทคนิคการอ่านหนังสือของผมเป็นเรื่อง
ที่หลาย	ๆ	คนไม่เชื่อเลยครับ	เวลาผมแนะน�า
เพื่อนหรือใครไป	ทุกคนมักจะถามผมว่าท�า
แบบนีแ้ล้วได้ผลจรงิหรอ	ซึง่เทคนคินัน่คือ	อ่าน
หนังสือหลังจากตื่นนอน	

เพราะเมือ่เราตืน่นอนในตอนเช้าสมองของ
เรายังไม่มีการรับรู้อะไรเข้าไป	ท�าให้เมื่ออ่าน
หนังสือแล้วสมองจะเปิดรับข้อมูลได้อย่างดี	
ผมได้เทคนิคน้ีมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอน
ผมตอนมธัยม	และผมจะท�าแบบนีท้กุคร้ังก่อน
สอบครบั” ฟลุค๊ แนะน�าเทคนคิด ีๆ  ในการอ่าน 
ให้ทุกคนได้ลองน�าไปใช้กันค่ะ

 

หลายคนอาจคิดว่าหนังสือแนว
วชิาการอ่านแล้วน่าเบ่ือ ง่วง และเข้าใจ
ยาก แต่ความจริงแล้วไม่ได้ยากอย่างท่ี
คดิเลย เพราะบญัชเีป็นเรือ่งทีเ่ราน�ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ดีเลยทีเดียว 
อย่างเช่น การท�ารายรับ-รายจ่าย  
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ข้อมูลจาก : http://www.kroobannok.com/

ขณะที่ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
ทั้งของรฐั ในก�ากบัรัฐและเอกชนมากถงึ ๑๗๐ แห่ง 
ตัวเลขการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบัน
อุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู ้สมัครทั้งสิ้น 
๑.๒๔ แสนคน ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดคัด
เลือกผ่านระบบนี้รวม ๘๗ สถาบัน เพื่อเข้า
ศึกษาใน ๘๐๒ คณะ สาขาวิชา มีรหัสคณะ 
สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น ๔,๑๑๔ รหัส 

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการคัด
เลอืกมีสทิธเิข้าสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย 
จ�านวน ๙๐,๘๑๓ คน จากจ�านวนท่ีทกุสถาบนัเปิด
รบัทัง้ส้ิน ๑.๕๑ แสนคน ปีทีผ่่านมามทีีเ่รยีนใน
สถาบันอดุมศกึษาเหลอือกีเกือบกว่า ๓.๓ หมืน่ที่ 

แม้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวมผู้ท่ีได้ท่ีน่ัง
เรียนจากการสอบรับตรงและรับผ่านเงื่อนไข
โควตา แต่ก็ถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าผู้เรียน
มีน้อยกว่าทีน่ัง่เรยีนแล้ว และกรณนีีย่้อมท�าให้
เกิดข้อสงสัยต่อไปอีกว่าจะส่งผลกระทบอะไร
ตามมาอีกบ้าง 

เกียรติอนันต ์ ล ้วนแก ้ว คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑติย์ แจกแจง
กรณดีงักล่าวว่า ยคุแรกยงัมมีหาวทิยาลยัน้อย 
และมีจ�านวนเด็กที่ต้องการเรียนในอัตราท่ีสูง
กว่า แต่ปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวกลับกัน เพราะ
เมื่อถึงจุดหนึ่งอัตราการเติบโตของประชากร
จะชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ ถือเป็นเรื่องปกติ
ที่เกิดขึ้นแทบทุแห่งในโลก 

“ปกติแล้วแต่ละปีหากน�าจ�านวนตัวเลข
ผู ้เรียนทั้งหมดมาหารโดยเฉล่ียกับจ�านวน

มหา’ลยั ล้น ห้องเรียนร้าง
“วิกฤตอุดมศึกษาไทย”

ประเทศรวมกัน	ประมาณ	๓๘	ล้านคน	หาก
เราไม่พัฒนาด้านคุณภาพก็ไม่สามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่น	ซึ่งหากดูจากการจัดอันดับ
มหาวทิยาลยัทัว่โลก	มหาวทิยาลยัไทยกย็ิง่ต้อง
ตระหนักเรื่องนี้”	เกียรติอนันต์ กล่าว 

สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาค
วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ระบวุ่า กรณีทีมี่ผูเ้รยีนอดุมศกึษา
น้อยลง ไม่เพียงแต่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย
ในต่างจังหวัดเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้น
ในสถาบันที่มีชื่อหลายแห่ง แม้แต่บางสาขา
วิชาในคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ก็ก�าลงัประสบปัญหามผีูเ้รยีนต�า่
กว่าเป้าที่วางไว้เช่นกัน 

ทัง้นี ้แต่ละปีบางสาขา เช่น ฟิสิกส์ ในต่าง
จงัหวัดของบางมหาวทิยาลยัเปิดรับนับร้อยคน 
แต่มผีูเ้ข้าเรยีนไม่ถงึ ๒๐ คน ขณะทีฟิ่สกิส์ จฬุาฯ 
แต่ละปีเรารบัได้ประมาณ ๕๐คน แต่มคีนเข้ามา
เรยีนประมาณ ๒๐-๓๐ คน เพราะเป็นสาขาที่
เดก็ไม่ค่อยสมคัร แต่ละปีมนีกัเรยีนเลอืกสาขา
นีป้ระมาณ ๑๐๐ คน แต่บางคนกส็อบติดทีอื่น่
ไปก่อน เดก็ไม่เลอืกเรยีนสาขานีเ้พราะมองไม่
ออกว่าจบแล้วจะออกไปท�างานอะไร ไม่เห็น
อาชพีทีช่ดัเจน ซึง่ก�าลังเป็นปัญหาหลกัของคณะ
วทิยาศาสตร์ทกุแห่ง ไม่เหมอืนหมอหรอืวิศวกรที่
รูว่้าจบแล้วจะไปท�างานอะไร ยังไม่รวมถงึปัญหา
เรยีนแค่ปีเดยีวกต้็องออกไปเพราะถกูรไีทร์และ
สอบแอดมชิชัน่ใหม่อกีประมาณร้อยละ ๓๐ 

ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน ์ ราชบัณฑิต
ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษา
ศาสตร์ทางสารัตถะ กล่าวว่า มีงานวิจัยที่ระบุ
ชัดเจนว่าประเทศไทยมีจ�านวนมหาวิทยาลัย
เกินจ�านวนเด็ก เพราะกฎหมายที่ก�ากับดูแล
เรื่องนี้ส่งเสริมให้เปิด แต่ตอนนี้สถานการณ์
นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก มีเด็กลดลงทุกปี จน
กระทบถงึห้องเรยีนในหลายแห่งในทีส่ดุ “โดย
ความเห็นแล้ว เพื่อแก้ปัญหาบางสาขาไม่มีผู้
เรียน อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณา
ลดสาขาสายสังคมลง กลับไปพัฒนาเรื่อง
การพัฒนาครูตามพันธกิจเดิม ก็จะผลิตคน
ได้ตามเป้าหมายมากข้ึน มหาวิทยาลัยไม่ต้อง
รัดเข็มขัด เพราะจ�านวนนักศึกษาลดลง จน 
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลน้อยตามไป
ด้วย เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนเราก็ต้อง
ปรับตัว ไม่ใช่หาทางขนคนมาเรียนเพื่อดึงงบ
ประมาณจากรฐั ซึง่เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด” 
ศ.สมหวัง กล่าว

สถาบันอุดมศึกษา	๑๗๐	แห่ง	จะได้จ�านวนผู้
เข้าเรียนใหม่ประมาณปีละ	๓,๕๐๐	คน	ขณะที่
ตัวเลขผู้เรียนใหม่ต้องอยู่ที่	๔,๐๐๐-๕,๐๐๐	คน	
จึงจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ท�าให้มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการอย่างมีก�าไรได้	ตัวเลข
ที่น้อยลงจึงกลายเป็นโจทย์ให้แต่ละแห่งต้อง
คดิว่าจะท�าอย่างไรทีจ่ะดงึเดก็ให้เข้ามาเรยีนได้	
เป็นทีม่าของการขยายหลกัสตูรภาคต่างๆ	แข่ง
กนัเพือ่หารายได้	ในแง่นีม้หาวทิยาลยัของรฐัที่
มีชื่อเสียงอยู่แล้ว	ก็จะมีความได้เปรียบในการ
ดงึดดูผูเ้รยีน” คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่กล่าวมายังก�าลังก่อ
ปัญหา ส่งผลให้บางคณะวชิาของสถาบนัทีไ่ม่มี
ชือ่เสยีงพอทีจ่ะดงึดดูผู้เรยีน มีทีน่ัง่เรยีนเหลอื
หรือมีจ�านวนต�่ากว่าเป้าที่วางไว้ จนส่งผลกระ
ทบต่อการจัดสรรทรัพยากรให้กับผู้เรียน โดย
เฉพาะอาจารย์ผู้สอน 

“ตอนนีเ้มือ่เดก็น้อย	อาจารย์ผูส้อนในบาง
แห่งกเ็หลอืภาระการสอนน้อยลงตามไปด้วย	สอน
เพยีงอาทติย์ละไม่กีว่นั	ปัญหาการจ้างทีไ่ม่เป็น
ธรรมก็ตามมา	ค่าจ้างได้ตามวนั	ไม่ได้จ้างเป็นราย
เดอืน	เพือ่จ�ากดัรายจ่ายให้ประคองตวัไปให้ได้	ไม่
ต้องยบุคณะนัน้ๆ	ถ้าเป็นมหาวทิยาลยัรฐัในสาขา
ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการต่อประเทศ	รัฐก็ยังต้อง
สนบัสนนุเงนิให้เปิดเรียนต่อไปได้	

เร่ืองนี้ก�าลังจะเป็นปัญหาระยะยาว	หาก
ไม่ตระหนักต่อสิ่งที่เกิดขึ้น	ในอนาคตอันใกล้
จะมีบางมหาวิทยาลัยตายลงหรือปิดตัวอีก
มาก	รวมถึงกระทบกับเรื่องของคุณภาพที่ไม่
สามารถแข่งขนัในระดบัสากลได้	แต่ละปีทัว่โลก
จะมีผู้เรียนที่ออกเดินทางไปเรียนต่อในต่าง
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

การศึกษาในปัจจุบันไม่เพียงแค่ต้องเรียน
ในห้องเรยีนเสมอไป การลงมอืปฏบิตัจิรงิและ
สามารถน�ามาใช้ได้ในชีวิตจรงิก็มคีวามส�าคญั
ไม่น้อย เพราะการศกึษานอกจากเรยีนทฤษฎี 
การปฏิบตัลิงมอืท�ากส็�าคญัด้วยเช่นกนั ทัง้สอง
จงึควบคูก่นัไป เพือ่เรยีนรูถ้งึสถานการณ์จรงิ 
และเป็นประสบการณ์ทีดี่แก่นกัศกึษา

รายงานพิเศษฉบับนี้ขอน�าเสนอ กลุ ่ม
นกัศกึษา สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ คณะ
วทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนในวชิาประกอบธุรกิจอาหาร 
เป็นวชิาทีม่กีารเรยีนด้านทฤษฎ ีและปฏิบตัจิริง 
เรามาติดตามกนัค่ะว่าเรยีนทฤษฎ ีและปฏบิตัิ
ของพวกเขา และเธอนัน่เป็นอย่างไรกันบ้าง

“ออม” หรือ นางสาวปวีณ์ธิดา แย้ม
กระจ่าง นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๔ สาขาวชิาอาหาร
และโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ ตัวแทน
กลุ่มเล่าให้ฟังถึงความยากง่ายของวิชานี้ว่า 
“ตอนนีก้�าลงัเรยีนวชิาการประกอบธรุกิจอาหาร	

ส่วนตัวแล้วครอบครัวประกอบธุรกิจขายอาหารอยู่แล้ว 
วิชาน้ีช่วยได้เยอะมาก สามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ได้จริง ช่วยทางบ้านค�านวณต้นทุน ก�าหนดก�าไร วางแผน 
การผลิตให้ประสบปัญหาน้อยลง

เสรมิสร้างประสบการณ์วิชาชพี
“ปรุงอาหารราคาประหยดั”นางสาวพิชามญชุุ ์ ใช้ฮวดเจริญ 

นกัศกึษาชัน้ปทีี ่๔ สาขาวชิานเิทศศาสตร ์คณะวทิยาการจัดการ

เป็นการท�าอาหารและน�ามาขายจริง	ซึ่งการ
เรียนวิชาน้ีมีการค�านวณ	คิดต้นทุนวัตถุดิบ	
ปริมาณ	รวมถึงการค�านวณด้านราคาขาย	
ก�าไรทีผู่ผ้ลติต้องการ	ถอืเป็นเรือ่งทีถ่นัดอยูแ่ล้ว	
เพราะเริม่ฝึกปฏิบตัทิ�าอาหารจรงิตัง้แต่ศกึษาอยู่
ชัน้ปีท่ี	๒	และด้านการค�านวณกม็อีาจารย์สอน
ตัง้แต่ต้นเทอม	และจะให้หดัค�านวณเองตัง้แต่
แรก	เลยถือเป็นเรือ่งถนดั		

ในแต่ละสัปดาห์อาจารย์จะตั้งโจทย์ด้าน

อาหารให้นกัศกึษา	และแต่ละกลุม่กเ็ลอืกเมนูท่ี
อยูใ่นโจทย์	มาประกอบอาหาร	อย่างเช่นสปัดาห์
ทีผ่่านมา	เป็นโจทย์อาหารนานาชาต	ิทางกลุม่
ของตนเองเลอืกเมน	ูข้าวหน้าไก่เทอรยิาก	ิซปุ
มโิซะ	ปลาดอลลีท่อดกรอบผดัฉ่า	และเต้าฮวย
นมสด	การจ�าหน่ายจะจ�าหน่ายส่งถงึลกูค้าในวนั
พฤหสับด	ีแต่จะมีการแจกคปูองประชาสมัพนัธ์	
แล้วให้ผูท้ีส่นใจโทรสัง่ล่วงหน้า	ในวันพฤหสับดี
จะมกีารนดัรบัอาหารตามเวลาทีต่กลงกนัไว้”
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๕

วิ ช านี้ ใ ห ้ ป ร ะ สบก ารณ ์
โดยตรง สอนให้ลงมือปฏิบัติ
จริง ๆ  เหมือนเรามร้ีานอาหาร
เป็นของตวัเอง เมือ่เจอปัญหา 
หรืออุปสรรค เราต้องแก้ไข
ให้ทันเวลา วิชาสอนให้แก้ไข
สถานการณ์ล่วงหน้าท�าให ้
สามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิต
ประจ�าวัน รู้สึกสนุกกับการท�า
อาหาร และรู ้สึกดีที่ลูกค้ากิน
แล้วให้ค�าชม ส่วนถ้ามีค�าติก็
เก็บแล้วน�าไปปรับปรุงต่อไป

“อาหารแต่ละเมนทูีน่กัศกึษาเลอืก	จะมกีาร
ค�านวณต้นทนุ	ปรมิาณ	ก�าไร	และอาหารในแต่
ละเซ็ทจะประกอบด้วย	อาหารจานหลกั	เครือ่ง
เคียง	และของหวาน	ครบในเซ็ทเดียว	โดย
ราคาจะอยูท่ีเ่ซท็ละ	๖๙	–	๗๙	บาท	นอกจาก
ราคาถูกแล้ว	อาหารยังมีคุณภาพเพราะอยู่
ในกระบวนการผลติทีม่อีาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชดิ	 
ด้านโภชนาการมแีคลลอรี	่ไม่เกนิ	๓๐๐	–	๔๐๐	
ในแต่ละเมนู” ออม เล่าให้ฟังถึงกระบวนการ
วางแผนก่อนจะน�าอาหารไปจ�าหน่ายให้ผู้บรโิภค

ด้าน “อร่อย” หรือ นายทวีบญุ พลูเขตรกรรณ์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ เล่าให้ฟังถึง
เมนทูีก่ลุม่ของตนเองเลอืกท�า	“เมนูของกลุม่ที่
เลอืกท�าคอื	เซท็แรกคอื	ก๋วยจ๊ับญวน	ก๋วยเตีย๋ว
ลุยสวน	หมูยอทอด	และขนมปังกรอบคารา
เมล	เซ็ทท่ีสองคอื	ก๋วยเตีย๋วคัว่ไก่	ถุงทอง	และ
ลอดช่องน�้ากะทิ	ในวันพุธจะปิดรับออเดอร์
อาหาร	ในเช้าวันพฤหสับด	ีเป็นเวลาเรยีนของ
วิชาประกอบธุรกิจอาหาร	นักศึกษาทุกกลุ่ม
ลงมอืปรงุอาหารในแลบ็ประกอบอาหาร	โดยมี
อาจารย์ดแูล	และประเมนิอย่างใกล้ชดิ	เมือ่ท�า
เสรจ็ในเวลา	๑๒.๐๐น.	กน็ดัส่งอาหารให้ลกูค้า
เลย	ท�าเสรจ็ส่งเลยเพ่ืออาหารยงัมคีวามสดใหม่	
และดต่ีอผูบ้รโิภค”

“ส่วนตัวแล้วครอบครัวประกอบธุรกิจขาย
อาหารอยูแ่ล้ว	วชิานีช่้วยได้เยอะมาก	สามารถ
น�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนัได้จรงิ	ช่วยทางบ้าน

ค�านวณต้นทนุ	ก�าหนดก�าไร	วางแผนการผลติ
ให้ประสบปัญหาน้อยลง” อร่อย เล่าถึงประโยชน์
ของวิชานีท้ีส่ามารถน�ามาใช้ได้จรงิ

สดุท้าย “ซลัวา” หรอื นางสาวสารณิ ีทอง
อ่อน นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๔ สาขาวชิาอาหารและ
โภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ เล่าให้ฟังว่า 
“เมนูแรกท่ีได้ท�าคือ	สปาเก็ตตี้เส้นด�าผัดข้ีเมา	
ในเซท็ประกอบด้วย	ขนมปังกระเทยีม	สลดัผกั	
และเยลลีส้่ม	เมนทูีส่อง	สเตก็ไก่	สปาเก็ตตี	้สลดั
ผกั	ขนมปังกระเทยีม	และพานาคอ็ตต้า	ทัง้สอง
เซท็ราคา	๗๙	บาทต่อเซท็	ในสปัดาห์แรก	ผลการ
ตอบรบัด	ีท�ามาทัง้หมด	๕๐	เซท็	ขายหมด	แต่
ปัญหาทีพ่บเจอคอื	สัง่ของล่าช้าไม่ตรงตามเวลา

ไปปรบัปรงุต่อไป” ซลัวา เล่าถึงความรูส้กึทีไ่ด้
เรยีนวชิาธรุกิจประกอบอาหารในครัง้นี้

ท่านใดที่สนใจอาหารเซ็ท ราคาประหยัด 
ติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ จะมีการรับออ
เดอร์ถึงวนัพธุ และจดัส่งอาหารในวันพฤหสับดี 
ของทุกสปัดาห์ หรอืโทร ๐๘๓-๗๑๔๗๓๙๗

การศึกษาทีใ่ห้นกัศกึษาได้ปฏบัิตจิรงิ ๆ  น้ัน 
สามารถเพิม่ประสบการณ์การท�างาน น�ามาใช้
ในชวิีตประจ�าวันเป็นอย่างดี และยงัสามารถ
น�ามาประกอบอาชีพหารายได้เสริมให้แก่ตัว
นกัศกึษาเองอกีด้วย การเรียนรูด้้านทฤษฎ ีและ 
ปฏบิตัจิงึตอบโจทย์การเรยีนรูไ้ด้อย่างแท้จรงิ.

ท่ีก�าหนด	จะมีการวางแผน
ใหม่	และจะส่งให้ทันตาม
เวลาทีก่�าหนด”

“วิชาน้ีให้ประสบการณ์
โดยตรง	สอนให้ลงมอืปฏบิตัิ
จริง	ๆ	เหมือนเรามีร ้าน
อาหารเป็นของตวัเอง		เมือ่
เจอปัญหา	หรอือปุสรรค	เรา
ต้องแก้ไขให้ทันเวลา	แก้ไข
สถานการณ์ล่วงหน้าท�าให้
สามารถน�าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ�าวัน	รู ้สึกสนุก
กับการท�าอาหาร	และรู้สึก
ดีที่ลูกค้ากินแล้วให้ค�าชม	
ส่วนถ้ามีค�าติก็เก็บแล้วน�า
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แพทย์จีนฯ รับนักศึกษาเรียนดี

ส�านกัวทิยฯ เอาใจคนรักการอ่าน

ส� านั ก วิ ท ยบริ ก า รและ เทค โน โล ยี
สารสนเทศ จัดมหกรรมงานสัปดาห์หนังสือ 
Book Tech Fair 2016 ภายใต้ที่ใช้ชื่อว่า เปิด
เล่มเปิดโลก ภายในงานพบกบัมหกรรมหนงัสอื
ทางวิชาการ หนังสือน่าอ่านจากส�านักพิมพ์
และร้านหนังสือ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากร 
นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน เพ่ือให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ รวมทั้งคิดอย่าง
สร้างสรรค์ได้ด้วยการอ่าน 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอด
เยี่ยมแกร ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวว่า Book Tech Fair 
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก ๆ ปลายปี ส�าหรับการ
จัดงานมหกรรมสัปดาห์หนังสือ เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากร และนักศึกษาหันมาอ่านหนังสือ
เพิ่มขึ้น

“ในปีนี้กิจกรรม Book Tech Fair 2016 
ภายใต้ช่ือว่า “เปิดเล่มเปิดโลก” เพราะเม่ือ
ต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ส่ิงส�าคัญท่ีจะ
ช่วยให้พบเห็นคือหนังสือ เมื่อเปิดหนังสือขึ้น
มาแล้วอ่านเชื่อได้เลยว่าโลกทัศน์ใหม่ ๆ ก็จะ
กว้างขึ้น เป็นการส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่ง
เพราะว่าถ้าอยากมีโลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้ ต้องการ
ความรู้มากขึ้น หนังสือจะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยน�า

จดัมหกรรมงานสปัดาห์หนงัสอื
ความรู ้ทศันคต ิและทีส่�าคญัคอืโลกทศัน์ใหม่” 
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว 

ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดงาน 
Book Tech Fair สาระส�าคญัจรงิ ๆ  คอืการให้
บคุลากรมาดหูนงัสอืทีม่าออกบทูในงานนี ้และ
ให้ค�าแนะน�าหนังสือที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการให้กับทางส�านักวิทยฯ ได้จัดเก็บ
ไว้เป็นข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียน
การสอน การศึกษาค้นคว้า และการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว 

“งานในคร้ังนี้จะมีส�านักพิมพ์มากกว่า 
๑๐ ส�านักพิมพ์ โดยจะมีหนังสือทุกประเภททั้ง
ทางวิชาการ และหนังสืออ่านทั่วไปด้วย ซึ่ง
สามารถซื้อได้เองหรือแนะน�าหนังสือให้กับ
ทางส�านักวิทยฯ เพื่อที่จะจัดหาหนังสือที่ตรง
กับความต้องการของบุคลากร และนักศึกษา” 
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว 

ผศ.เกยีรตพิงษ์ กล่าวต่ออกีว่า อกีส่วนหนึง่
ของการจัดกิจกรรม คือการเผยแพร่ความรู้ใน
เรือ่งของการดแูลหนงัสอื การซ่อมหนงัสือ และ
บรรยากาศของการเรยีนรูต้ลอดจนการเลอืกซือ้
หนงัสอื สือ่โสตทศัน์ในราคาถกู และการรณรงค์
ให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการอ่าน และการ
สร้างนสิยัรกัการอ่านอย่างต่อเนือ่ง 

โครงการ “ปฐมนิเทศพนกังานมหาวทิยาลยัสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนวชิาการ รุน่ที ่๒”

ณ ห้องประชุมจันทร์จรสั ชัน้ ๓ 
อาคารส�านักงานอธิการบดี 
เมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจกิายนท่ีผ่านมา  

อีก ๑ ปี จ�านวน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ในสถาน
พยาบาลแพทย์จีนต่าง ๆ  

“ทั้งนี้ เราก็มีสถานพยาบาลแพทย์จีนให้
นกัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์ ในโครงการฝังเข็ม
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งการรักษาอยู่ภาย
ใต้การควบคุมของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญที่มีใบ
ประกอบโรคศลิปะการแพทย์แผนจนี เป็นการ
ฝึกและใช้ทกัษะวชิาชพีทีต่นเองเรยีนรูม้าอย่าง
แท้จริง เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นแพทย์วชิาชพี 
ต่อไปในอนาคต” อาจารย์พมิลรตัน์ กล่าว

 อาจารย์พิมลรตัน์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากน้ี  
ยงัได้ท�าความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเหลียวหนิง 
สาธารณรฐัประชาชนจนี เชญิบคุลากรทางการ
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางมาสอน คณาจารย์
ของวทิยาลยัฯ เองมีศกัยภาพ และพฒันาตนเองใน
การเรยีนเรยีนการสอน งานวจิยั ฝึกประสบการณ์
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพต่อไป

“ภายในงานกิจกรรมทีจ่ดัข้ึน นอกจากการ
ออกบูทจากส�านักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นน�า
ต่าง ๆ  ทางส�านกัวทิยฯ ได้จดันทิรรศการร�าลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ตามรอย
พ่อ ร.๙” ภายในนิทรรศการยังได้น�าพระราช
กรณยีกจิด้านต่าง ๆ  ทีพ่ระองค์ท่านได้ท�าไว้ มาเผย
แพร่ผ่านสื่อวีดีทัศน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย” 
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว  
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ต้อนรับตัวแทนจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol 
เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยภัฏจันทรเกษม 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๗ - ๑๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  

..



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
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